

เพียรอธิษฐาน

(Persisten Prayer)

โดย พงษ์ ตนานนท์

ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

บทนำ



ผมเขียนเรื่อง “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” ให้ข่าวคริสตจักรฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2007 ไปแล้ว นึกขึ้นได้ว่า ได้เคยอ่านเรื่องคำถามของพระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐานของศาสนจารย์ Clovis G. Chappell จึงได้ย่อและเรียบเรียงคำถามของท่านมาเสริมอีกตอนหนึ่งและขอเรียนว่า ถ้าจะอ่านเรื่องนี้อย่างมีรสชาติก็ขอให้อ่านพระธรรมลูกา 18 :1-8 ไปด้วย

ข้อที่ผู้เทศนาต้องการย้ำคือข้อ 7 ความว่า

“...พระเจ้าจะไม่ทรงประทอนความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือ พระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือ?”

สาระ

“...พระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือ?” (...Will he keep putting them off?..)

พระเยซูทรงสอนสาวกเรื่องการอธิษฐานโดยการเล่าอุปมาเรื่องหญิงม่ายกับผู้พิพากษาให้เขาฟังเป็นการบอกให้รู้ว่า แม้แต่ผู้พิพากษาที่ไม่เชื่อในพระเจ้ายังรับปากให้ความเป็นธรรมกับหญิงม่ายที่พร่ำวอนขอ แล้วพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเชียวหรือ? พระเยซูทรงสอนให้สาวกได้รู้ว่าการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากมาย และไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ชิดสนิทกับพระเจ้าเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับคนธรรมดา ๆ ทั่วไปด้วย พระองค์ทรงบอกว่าทุกคนที่ขอร้องก็จะได้รับ ผู้ที่แสวงหาก็จะพบ และผู้ที่เคาะประตู ประตูก็จะเปิด การอธิษฐานจะได้รับการตอบรับ แม้ว่าคำอธิษฐานนั้นจะมาจากคนที่อ่อนแอที่สุดและต่ำต้อยที่สุดในสังคม

พระองค์ทรงเตือนคนที่มีความเชื่อที่มีเกียรติสูงในสังคมว่าความล้มเหลวในชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่อธิษฐาน และผู้คนอีกมากมายจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเขาไม่อธิษฐาน



ถ้าเราปฏิเสธการอธิษฐาน การช่วยเหลือย่อมไม่เกิดเมื่อเราต้อง
เข้ามรงค์ในสงครามชีวิต

คำสอนของพระองค์ได้สร้างความประทับใจให้กับศิษย์เมื่อเขา
เหล่านั้นเขาให้พระองค์สอนให้พวกเขาอธิษฐานแต่อย่างไรก็ตามคำ
สอนของพระองค์ที่ทรงสอนพวกเขานั้นยังไม่ประทับใจเท่ากับการ
ปฏิบัติตัวของพระองค์หลังการสอน ด้วยการทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน
การกระทำเป็นแบบอย่างของพระองค์ทรงความหมายยิ่งนัก เราต้อง
เรียนรู้เคล็ดลับนี้ คือว่า **เมื่อพระเยซูทรงเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้**

เพื่อจะให้เกิดผล สาวกต้องเชื่อเหมือนอย่างพระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นไปได้สำหรับพวกเขาเช่นกัน

พระเยซูยังทรงสอนเราอยู่แม้กระทั่งในวันนี้

คำถามมีอยู่ว่าพระองค์ทรงจัดเรื่องการอธิษฐานไว้ในอันดับใดในชีวิตของพระองค์ คำตอบคือ **พระองค์ทรงจัดไว้เป็นอันดับที่หนึ่ง การอธิษฐานคือหัวใจของการทำพระราชกิจของพระเยซู**

สำหรับพวกเรา บ่อยครั้ง การอธิษฐานจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะต่อสู้ในสงครามชีวิต แต่สำหรับพระเยซู คำอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ถ้าจะพิจารณากันและตัดสินกันโดยอาศัยพื้นฐานจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ใหม่ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำพระเยซูคริสต์ทรงทำพระราชกิจของพระองค์ได้สำเร็จนั้นเป็นเพราะพลังของการอธิษฐาน...ขอเราจำไว้ว่า ถ้าอธิษฐานดีและเพียรอธิษฐาน งานทุกอย่างจะเป็นเรื่องเป็นไปได้เกือบทั้งหมด พระเจ้าจะทรงช่วยเรา... ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งคือการอธิษฐานที่สวนเกทเสมนีที่ว่า พระเยซูทรงอธิษฐานจนพระเสโทหลังไหลและทรงกรรแสง พระธรรมลูกา 22:43-44 บอกเราว่า” ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาประณามแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนัก พระองค์ก็ปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดถึงดินเป็นเม็ดใหญ่...”

พระเยซูทรงสอนเราทุกคนโดยทรงเป็นแบบอย่างทั้งการพูดและการกระทำ

ถามว่า รางวัลที่เราได้รับจากการอธิษฐานมีอะไรบ้าง? คำตอบคือ

1. พระเจ้าทรงเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา การอธิษฐานคือการเปิดประตูใจให้พระคริสต์ที่ทรงเคาะประตูใจของเราตลอดเวลาและทรงรอเราเปิดประตูใจและได้เสด็จเข้ามา พระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดร์ได้

เป็นจริงอยู่ในชีวิตของคนที่เฝ้าอธิษฐานอย่างจริงจัง พระธรรมสดุดี ดิมิคำกล่าวไว้ว่า “ข้าพระเจ้า แสวงหาพระองค์และพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพระองค์...”

รางวัลที่มีค่าสูงสุดคือความตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยตลอดเวลา

2. เพราะว่าการอธิษฐานทำให้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย จึงทำให้มีความกล้าและมีพลังใหม่ ไม่กลัวภัยอันตรายใด ๆ หรือการราวีของศัตรู เมื่อพระเจ้าเป็นจริงในชีวิต เราก็พร้อมที่ผจญกับมันด้วยใจที่สงบนิ่งและมั่นคง ดังคำกล่าวที่ว่า เมื่อเผชิญเหตุการณ์ใด ๆ พระเจ้าจะทรงนำหน้าข้าพเจ้า พระองค์จะทรงอยู่ที่มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัวสิ่งใด ดังที่มีคำกล่าวของผู้เผยพระวจนะ ที่ว่า...”บุคคลใดที่เฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาจะมีพลังกำลังใหม่ ๆ ตลอดเวลา...” จึงไม่ต้องสงสัยอีกว่า ด้วยการอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราในงานที่ทำและให้จำไว้ว่า พระองค์ไม่อาจทรงช่วยอะไรได้ถ้าเราไม่อธิษฐาน ถ้าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่เข้าท่ามากมายเกินกว่าจะรับได้ ให้เพียรอธิษฐาน ดูตัวอย่างจากชีวิตของดาเนียลเขาถูกจับ ถูกทำโทษ ถูกกลั่นแกล้งสารพัดเรื่องแต่ท่านเป็นเจ้าของแห่งการอธิษฐานและชีวิตของท่านอยู่ได้ด้วยการอธิษฐานของการทรงนำจากพระเจ้าตลอดเวลา พระเจ้าทรงให้พลังกับท่าน ท่านต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ จนได้รับชัยชนะในที่สุด ดาเนียลรู้ดีว่า การอธิษฐานทำให้เกิดพลัง

3. การอธิษฐานคือวิถีทางหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะนี่คือความเชื่อของพระเยซู เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์แน่ พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเขา คือก่อนที่พระองค์จะทรงถูกจับพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อและรวมกันกับเหล่าสาวกศิษย์ของพระองค์

พระเยซูทรงเชื่อว่า ผลดีจะเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อ

ขอให้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเราท่านในปัจจุบันอาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกัน ท่านเชื่ออย่างพระเยซูและได้อธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความเชื่อเสมอ

การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเป็นหน้าที่ที่สำคัญของชาวคริสต์ถ้าอยากให้การนมัสการในโบสถ์มีชีวิตชีวา ให้อธิษฐาน และให้อธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลเพื่อที่ท่านจะได้มีชีวิตความสามารถสูงขึ้นและจะได้นำพระวจนะธรรมมาถึงสมาชิกคริสตจักรให้ดีขึ้น อธิษฐานเพื่อคณะนักร้อง อธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในโบสถ์ อธิษฐานเพื่อครูผู้สอนศึกษาเป็นไปได้ว่าโบสถ์จะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ถ้าสมาชิกคริสตจักรอธิษฐานเผื่อกันจริง ๆ จัง ๆ

เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจะทำให้การช่วยเหลือกันได้โดยการอธิษฐาน การไม่อธิษฐานจึงเป็นความบาป

ไม่เพียงแต่การให้การช่วยเหลือด้วยการอธิษฐานเท่านั้น แต่ในช่วงชีวิตของเรา การอธิษฐานอาจเป็นทาง ๆ เดียวที่เราจะช่วยให้เราอาจให้เงินไปช่วยงานพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักรได้ไม่ยากถ้ามีเงิน แต่ถ้าไม่มีเงินแต่อยากช่วยจะอย่างไร? เราช่วยได้ด้วยการอธิษฐานนั้นแน่นอน อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า บางครั้ง จะมีเวลาหนึ่งที่เงินก็ช่วยอะไรไม่ได้กับคนที่เรารักและไม่มีทางอื่นใดอีกเลยเมื่อถึงภavnั้นการอธิษฐานเป็นทางเดียวที่เราจะทำได้ จึงขอให้เราทุกคนได้ประกาศให้คนได้รู้ได้เข้าใจกันว่า ในที่สุดแล้ว เมื่อไม่มีทางอื่นอีกการอธิษฐานเพื่อจึงเป็นทางสุดท้ายแล้ว

เราจะอธิษฐานกันอย่างไร?

1. เพื่อให้การอธิษฐานบังเกิดผล เราต้องอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น การอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นทำให้เกิดพลัง ดังนั้นถ้าจะให้เกิดผลที่ดีที่สุดเราต้องอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น แน่แน่นอน การอธิษฐานที่ไม่เต็มใจย่อมไม่มีผลดีใด ๆ ที่หวังไว้เกิดขึ้น
2. อธิษฐานอย่างมีความหวัง ให้จำไว้เสมอว่าการอธิษฐานอย่างมีความหวังไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่เป็นเรื่องปรกติธรรมดาและเชื่อว่าจะได้รับการตอบสนองในทางที่ดี トラบใดที่เรายังคงหากันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน กับพ่อ แม่ พี่ น้อง และรวมไปถึงคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังในพระเจ้าหรือคนที่ไม่น่าคบเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงยกอุปมาเรื่องผู้พิพากษาที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่ว่าก็ช่วยตัดสินคดีของหญิงม่ายเมื่อนางเฝ้าวนขออย่างมีความหวัง
3. สุดท้าย เราจะต้องเพียรอธิษฐาน เราทำอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าได้ยินเสียงร้องทูลของเรา แต่ที่เราได้อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเชื่อแน่ว่าพระองค์ทรงกำลังฟังคำอธิษฐานของเรา และพระองค์จะทรงบันดาลให้คำขอได้เกิดผล ขอเพียงแต่ให้เราได้อธิษฐานอย่างไม่หือแท้

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1 ยอห์น 1:9

ที่มา : ข่าวคริสตจักร สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ปีที่ 75 ฉบับที่ 681 มีนาคม 2007, หน้า 25-26, 31.